

สมาคมรถโบราณฯ ผนีก โรงแรมอมารี หัวหิน จัด “หัวหิน วินเทจคาร์ พาเหรด ครั้งที่ 10” 14-16 ธันวาคมนี้

สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย จับมือ โรงแรมอมารี หัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัด “หัวหิน วินเทจคาร์ พาเหรด ครั้งที่ 10” ภายใต้แนวคิด “รุ่นไหนๆ หัวใจก็วินเทจ” เปิดโอกาสให้ทุกเพศ ทุกวัย ใกล้ชิดและสัมผัสกับมนต์เสน่ห์รถโบราณอันสง่างามและทรงคุณค่า จัดเพียง 3 วันเท่านั้น ณ โรงแรมอมารี หัวหิน



ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “เพื่อฉลองหนึ่งทศวรรษของกิจกรรม “หัวหิน วินเทจคาร์ พาเหรด” สมาคมฯ ร่วมกับ โรงแรมอมารี หัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เนมิตงานอย่างยิ่งใหญ่ โดยมี รถโบราณ รถคลาสสิก และคัสตอมคาร์ ที่หาชมยาก ร่วมพาเหรดกว่า 50 คัน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 300 ล้านบาท และที่พิเศษยิ่งขึ้น คือ เป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นพิเศษด้วย

“สมาคมฯ ร่วมกับพันธมิตรโรงแรมอมารี หัวหิน ซึ่งมีสถานที่พร้อมอำนวยความสะดวกและเปิดรับประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้สนุกสนานกับกิจกรรมอย่างเต็มที่ โดยเปิดพื้นที่โซนด้านหลังโรงแรมจัด “เทศกาลลัมพัตหวน 2012 (Vintage Car Festival 2012)” ชมคอนเสิร์ตจากศิลปินค่าย Small Room วง The Richman Toy/Lomosonic/The Yers และที่สุดของตำนาน Rock รุ่นเก่า ป้าง นครินทร์ รวมทั้งตลาดย้อนยุค ฯลฯ”

สำหรับแนวคิดงานปีนี้ “รุ่นไหนๆ หัวใจก็วินเทจ” มีที่มาจากการที่สมาคมฯ เล็งเห็นว่านับวันรถโบราณในบ้านเราจะค่อย ๆ สูญหายไปตามกาลเวลา ด้วยความจำกัดทั้งจำนวนรถและคนเล่น การอนุรักษ์รถโบราณจึงไม่ควรเป็นเพียงกิจกรรมยามว่างสำหรับผู้สูงวัยที่มีอันจะกินอีกต่อไป ตรงกันข้ามต้องเป็นภารกิจที่เปิดกว้างให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีรสนิยมและแนวทางในการบูรณะหลากหลายได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อต่อลมหายใจบรรดารถโบราณที่ทรงคุณค่า พร้อมสืบสานวัฒนธรรมแห่งการอนุรักษ์ให้แผ่ขยายไปทุกส่วนของสังคม และทอดยาวสู่นาคต่ออย่างไม่สิ้นสุด ซึ่งงาน

“หัวหิน วินเทจคาร์ พาเหรด ครั้งที่ 10” ก็นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์รถโบราณ กิจกรรมแรกที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วม ทั้งการนำรถคัสตอมคาร์มาแสดง และการร่วมสนุกใน “เทศกาลลมพัดหวน 2012” ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ไทม่อน เดล ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม อมารี หัวหิน ซึ่งร่วมจัดงาน “หัวหิน วินเทจคาร์ พาเหรด ครั้งที่ 10” เผยว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับสมาคมฯ กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวหัวหินช่วงปลายปี ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่น โดยโรงแรมมีศักยภาพพร้อมและยินดีต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานในพื้นที่โรงแรมถึง 5,000 คน โดยประดับตกแต่งสถานที่จัดงานขนาด 10,000 ตารางเมตร ให้อบอุ่นไปด้วยกลิ่นอายย้อนยุค ให้ผู้เข้าชมงานได้ร่วมดื่มด่ำย้อนวันวานไปด้วยกัน หวังว่าจะสร้างความประทับใจและทำให้อมารี หัวหิน อยู่ในความทรงจำของทุกคน

พลาดไม่ได้กับ “หัวหิน วินเทจ คาร์ พาเหรด ครั้งที่ 10” ผู้สนใจสามารถเข้าชมฟรี ณ โรงแรม อมารี หัวหิน ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคมนี้